

ĐẨY MẠNH VÀ PHÁT HUY PHONG TRÀO TUỔI TRẺ SÁNG TẠO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

LỆ QUYÊN

Tỉnh đoàn Quảng Bình

Với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng tạo, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, thời gian qua, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai hưởng ứng, nhiều đề tài, công trình, ý tưởng sáng tạo của ĐVTN đã được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng bộ những giải pháp

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2017-2022 đã xác định, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong ba phong trào hành động cách mạng của Đoàn và được kỳ vọng là nội dung quan trọng để tuổi trẻ góp phần khơi dậy tiềm năng của đất nước, tạo động lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp trong xây dựng phong trào, tổ chức các hoạt động tạo môi trường cổ vũ, phát huy tinh thần sáng tạo cho ĐVTN. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức sáng tạo được quan tâm chỉ đạo triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thường xuyên tổ chức các hình thức trao đổi học tập kinh nghiệm giữa những thanh niên có tinh thần dám nghĩ dám làm, xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ lao động sáng tạo để từ đó biến các hoạt động lao động sáng tạo đơn lẻ của các cá nhân, đơn vị, thành một phong trào lớn, cuốn hút được sự tham gia của đông đảo thanh niên.

Song song với đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động thanh niên tham gia “Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn”, “Cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp



Đoàn viên thanh niên sáng tạo từ các vật liệu rác thải tái chế

Ảnh: L.Q

sinh viên”; Cuộc thi Tin học trẻ; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thi “Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình”... với hàng trăm mô hình, sản phẩm dự thi. Qua các cuộc thi đã tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo và phối hợp tổ chức 24 lớp tập huấn sáng tạo khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn; 3 diễn đàn, triển lãm cho thanh niên tham gia thể hiện, trưng bày, kết nối, giới thiệu quảng bá sản phẩm đến người dân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Để phong trào được triển khai sâu, rộng trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, đồng thời phân bổ chỉ tiêu đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến giai đoạn và từng năm cho các đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên cơ sở tổng số đoàn viên của các đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn đã dẫn dắt, gợi mở các

vấn đề cần giải quyết, đặt hàng những ý tưởng sáng tạo trong từng địa bàn, từng đối tượng thanh niên. Bên cạnh đó, triển khai đa dạng các giải pháp nhằm tạo ra môi trường có tính chất động lực để thanh niên được xây dựng, rèn luyện kỹ năng, tư duy sáng tạo; phát huy tính sáng tạo của mình.

Nỗ lực ý tưởng sáng tạo

Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: “Sáng tạo luôn là một phẩm chất của thanh niên, ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động sáng tạo. Khi các bạn trẻ đam mê và sẵn sàng sáng tạo thì sẽ vượt qua được chính mình, vượt qua được cái cũ và tạo ra những giá trị mới trong từng hoạt động. Tinh thần sáng tạo phải được lan tỏa đều trong mỗi cơ sở đoàn. Mỗi cán bộ đoàn đã phát huy vai trò là người đi đầu, truyền cảm hứng cho cán bộ, công nhân viên, đoàn viên trong đơn vị”.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đã được các cấp bộ đoàn tổ chức triển khai có hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng và đạt được nhiều kết quả nhất định. Thông qua phong trào đã khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.200 sáng kiến, đề tài, ý tưởng, giải pháp của đoàn viên, thanh niên được ứng dụng trong giảng dạy, học tập, lao động, sản xuất làm lợi cho địa phương, đơn vị. Các giải pháp, sáng kiến đã tập trung vào việc tìm ra các ý tưởng mới, cách làm hay sát với điều kiện thực tiễn sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc... Tiêu biểu như mô hình “Thủ lĩnh xanh 4.0” của Chi đoàn Công ty TNHH Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam; đoàn cơ sở Công ty Điện lực với “Ứng dụng phần mềm MDMS vào các Modul phụ trợ để kiểm soát tình hình bù công suất phản kháng trên lưới điện trung, hạ thế tỉnh Quảng Bình”; Nhóm IE-ĐCS Công ty CP XN May Hà Quảng với “Cử ghim mex rời với bác tay lần”; mô hình “Hệ thống quản lý văn bản” của Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông; “Bào chế, sử dụng cây bồ công anh để chống tồn dư

kháng sinh trong điều trị bệnh ở gà” và “Bào chế sử dụng cây bồ công anh để phòng và trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con” của giảng viên Trương Tấn Huệ - Trường Cao đẳng Công Nông nghiệp Quảng Bình; sản phẩm “Nâng cao năng lực và nhận thức cộng đồng trong quản lý, sử dụng rác thải nông nghiệp” của giảng viên Trương Đức Thành...

Bên cạnh đó, ĐVTN khối nông thôn luôn đi đầu trong việc tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, giống mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, đồng thời hỗ trợ thanh niên nông thôn mở rộng phát huy hiệu quả các mô hình trang trại góp phần xây dựng nông thôn mới. Đã có 2 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Lương Định Của; 338 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, trang trại trẻ như: Mô hình nuôi gà đồi sinh học bằng ấu trùng ruồi lính đen tại xã Quảng Thạch, mô hình nuôi dúi thương phẩm, mô hình nuôi gà sao tại làng Thanh niên lập nghiệp Trường Xuân, mô hình nuôi lợn bản bằng đệm lót sinh học tại xã Dân Hóa...

Ngoài ra, ĐVTN công chức, viên chức; trường học; lực lượng vũ trang; đô thị đã phát huy tinh thần sáng tạo và xem sáng tạo là một đòi hỏi tự thân, tự làm mới mình trong mọi công việc, mọi hoạt động cụ thể. Chẳng hạn như sáng tạo trong cách thức triển khai hoạt động vui chơi, thể thao bãi biển, teambuilding; ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 trong sinh hoạt chi đoàn; tổ chức các mini game trên các trang mạng xã hội để chia sẻ, tuyên truyền cho các hoạt động đoàn, hội; sáng tạo trong công tác vận động quần chúng nhân dân tại địa bàn vùng biên giới; sáng tạo trong công tác chung tay bảo vệ môi trường, văn minh đô thị... Tất cả làm nên một bức tranh đa sắc màu trong phong trào sáng tạo trẻ của tuổi trẻ Quảng Bình.

Có thể khẳng định rằng, phong trào “Sáng tạo trẻ” đã phát triển sâu rộng và mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Thông qua các phong trào này, ngày càng khẳng định vai trò xung kích, đi đầu của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng quê hương giàu mạnh ■